



Thông điệp này được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体中文, và Tiếng Việt tại trang mạng <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 7 tháng 3 năm 2022

Đến: Gửi đến: Nhân viên và Đối tác của Văn phòng ODDS  
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services - ODDS)  
Về việc: Tháng Nhận thức về Khuyết tật Phát triển

Thật khó tin là chúng ta sẽ kỷ niệm hai năm ngày xảy ra trường hợp COVID-19 được ghi nhận đầu tiên của Oregon trong tháng này. Kể từ đó, chúng tôi đã trải qua rất nhiều thử thách trong cộng đồng người khuyết tật về trí tuệ và phát triển (Intellectual and Developmental Disabilities - I/DD). Chúng ta đã mất quá nhiều bạn bè, thành viên gia đình và đồng nghiệp. Trải qua những đau thương và đấu tranh, cộng đồng I/DD đã thể hiện khả năng phục hồi của mình. Chúng ta đã cố gắng chung sức cùng với nhau theo những phương cách mà không bao giờ nghĩ là chúng ta đã có thể làm được và tôi biết là đối với bất cứ điều gì xảy ra kế tiếp, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.



Tháng 3 cũng là Tháng Nhận thức về Khuyết tật Phát triển (Developmental Disabilities Awareness Month - DDAM). Chủ đề của năm nay là “Các Thế giới được Tưởng tượng”. Hiệp hội Quốc gia các Hội đồng về Khuyết tật Phát triển (National Association of

Councils on Developmental Disabilities - NACDD) đã chọn chủ đề này để tập trung vào việc thế giới đang thay đổi như thế nào khi chúng ta đối phó với và vượt qua đại dịch. Khi chúng ta trực tiếp trở lại với nhau sau hai năm cô lập, NACDD mời gọi chúng ta nâng cao nhận thức về việc hòa nhập của những người mắc I/DD trong cộng đồng của chúng ta, thảo luận về những rào cản mà họ đôi khi tiếp tục gặp phải và ăn mừng cách họ sống và phát triển như các thành viên có giá trị trong cộng đồng của chúng ta.

Một phần của việc này là hình dung lại những gì có thể làm được cho cộng đồng I/DD và đảm bảo rằng thế giới sau đại dịch của chúng ta là một thế giới công bằng cho tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng ta. Tại ODDS, chúng tôi liên tục đánh giá lại hệ thống I/DD của Oregon và hoạt động để làm cho hệ thống này không phân biệt chủng tộc, tập trung vào công bằng và lấy con người làm trung tâm nhiều hơn. Tháng này, chúng ta tán dương tất cả các thành viên của cộng đồng I/DD. Chúng tôi khuyến khích quý vị tự tìm cách tham gia DDAM. Sau đây là một số ý tưởng để giúp quý vị bắt đầu:

- Quý vị có một câu chuyện cá nhân, video, ảnh, bộ công cụ hoặc nguồn lực để chia sẻ kinh nghiệm của quý vị về nhận thức I/DD hoặc có thể giúp ích cho những người khác không? NACDD đang chấp nhận các đề trình cho Hướng dẫn Nguồn lực (Resource Guide) DDAM của mình tại [rrolon-muniz@nacdd.org](mailto:rrolon-muniz@nacdd.org). Họ muốn giới thiệu công việc đang được thực hiện để tán dương và cải thiện cuộc sống của những người mắc I/DD. Họ sẽ cập nhật hướng dẫn thường xuyên trong suốt tháng đó.
- Tải xuống Hướng dẫn Nguồn lực DDAM của NACDD, các biểu trưng DDAM chính thức và kiểm tra các nguồn lực. [Trang mạng về nguồn lực DDAM của NACDD](#) bao gồm một bản hướng dẫn nguồn lực có thể tải xuống với đầy đủ các liên kết đến các bài viết và ý tưởng để chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh, nghệ thuật, podcast và hơn thế nữa. Hướng dẫn này cũng được đính kèm với email này.
- Chia sẻ các biểu trưng, nguồn lực và câu chuyện ở trên trên phương tiện truyền thông xã hội của quý vị. Sử dụng #DDawareness2022, #DDAM2022 hoặc #WorldsImagined.
- Đọc và chia sẻ lời tuyên bố của Thống đốc Kate Brown trên [trang mạng của Hội đồng Khuyết tật Phát triển Oregon \(Oregon Council on Developmental Disabilities - OCDD\)](#). Hãy nhớ kiểm tra lại sau đó trong tháng để xem và tải xuống sách chương DDAM hàng năm và chính thức của OCDD.
- Xem các nguồn lực DDAM của [Cơ quan Quản trị Đời sống Cộng đồng \(Administration for Community Living's\)](#), bao gồm cả đồ họa trên mạng xã hội để tải xuống và chia sẻ.
- Dành thời gian để kết nối lại với bạn bè và gia đình, những người là một phần của cộng đồng I/DD. Gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho họ. Đó là một vài năm đầy thử thách và mọi người có thể sử dụng lòng tốt và sự hỗ trợ ngay bây giờ.

Tôi rất biết ơn khi trở thành một phần của cộng đồng I/DD tuyệt diệu và kiên cường của Oregon. Tôi hướng về tương lai và mong đợi những gì cộng đồng của chúng ta sẽ đạt được kế tiếp.

Trân trọng,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

*Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại*

<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và tham khảo trang web của chúng tôi.*

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người điếc, mù điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng [www.oregonrelay.com](http://www.oregonrelay.com) hoặc [www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers](http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers).